



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม กรมคุมประพฤติ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๔๗๖๘ - ๗๐

ที่ ยธ ๐๓๑๖/๖๒๖

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ

ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ของสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้กรมคุมประพฤติรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย ฯ รอบ ๑๒ เดือน ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม และกลุ่มงานจริยธรรมได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๓๑๖/ ๖๒๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กลุ่มงานจริยธรรมพิจารณาแล้ว เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านมอบหมายผู้รับผิดชอบ เข้าตอบแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นางธารินี แสงสว่าง)

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ปฏิบัติหน้าที่เป็น หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม



แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ ๑๒ เดือน)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฯ
การประกาศนโยบาย NoGiftPolicy จากการปฏิบัติหน้าที่

SAVE จริยธรรม SAVE วินัย เพื่อ SAVE ชีวิตราชการ
ให้ปลอดภัย ก้าวไกล และมั่นคง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม กรมคุมประพฤติ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๔๗๖๙

ที่ ยธ ๐๓๑๖/๑๒๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๔๗๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือให้กรมคุมประพฤติพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม ไม่เรียก ไม่รับสิ่งของ ททรัพย์สิน ของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จากประชาชน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติได้โปรดเห็นชอบและลงนามในประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มงานจริยธรรมจึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่องประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และจัดให้บุคลากรลงนามรับทราบนโยบายฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ - ๒

๒. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤตินำจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับทราบ เป็นต้น และรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๓

๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดผ่านทาง E - mail : Anticorruption.dop@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นางธารินี แสงสว่าง)

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม